



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๒๑๖ / ๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านเงินทุนการศึกษา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งครูและบุคลากร ดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นางวรรณี	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ
นายอดุลย์	ศิริเวช	รองประธานกรรมการ
นางนภัสสรณ์	เกียรติอภิพงษ์	กรรมการ
นางทองกราว	เสนาพันธ์	กรรมการ
นางสุนิดา	เดชะทัตตานนท์	กรรมการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

คณะกรรมการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเงินทุนการศึกษา

นางนภัสสรณ์	เกียรติอภิพงษ์	ประธานกรรมการ
น.ส.ภัทรนุช	คำดี	หัวหน้าระดับ ม.๑
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑		กรรมการ
นางชนิสราวงศ์	ปรากฏชื่อ	หัวหน้าระดับ ม.๒
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒		กรรมการ
นายเพชร	สาระจันทร์	หัวหน้าระดับ ม.๓
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓		กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์	ดวงสุวรรณ	หัวหน้าระดับ ม.๔
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔		กรรมการ
นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	หัวหน้าระดับ ม.๕
		กรรมการ

ครูที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นายพิราม ภูมิวิจิต หัวหน้าระดับ ม.๖ กรรมการ

ครูที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. เลขานุการประสาน ครูที่ปรึกษาทุกห้อง สํารวจและรวบรวมข้อมูล/เยี่ยมบ้านนักเรียนที่จําเป็นต้องสงเคราะห์ทุนการศึกษา

๒. หัวหน้าระดับ รวบรวมใบสมัครขอทุนการศึกษา และแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่จําเป็นต้องสงเคราะห์ทุนการศึกษาส่งเลขานุการ เพื่อรายงานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอรับเงินทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เสนอประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาทราบ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

นางสุนิดา	เดชะทัตตานนท์	ประธานกรรมการ
นางพัชรี	ระมาตร์	กรรมการ
น.ส.ภัทรนุช	คำดี	กรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์	พูลสวัสดิ์	กรรมการ
นางชนิสราวงศ์	ปรากฏชื่อ	กรรมการ
นายสมจิตร	แพทย์รัตน์	กรรมการ
นายเพชร	สาระจันทร์	กรรมการ
นายเล็ก	สินวิชัย	กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์	ดวงสุวรรณ	กรรมการ
นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการ
นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นายพิราม	ภูมิวิจิต	กรรมการ
น.ส.พันทิพา	หิงสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
น.ส.จุฬาลักษณ์	วงศ์คำจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. เลขานุการเสนอข้อมูลนักเรียนที่จําเป็นต้องสงเคราะห์ทุนการศึกษาให้คณะกรรมการทราบ

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ตามหลักการ ดังนี้
- ๒.๑ จำนวนทุนการศึกษาที่โรงเรียนจัดให้
 - ๒.๒ คัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงในที่ประชุม เพื่อให้ได้นักเรียนตามจำนวนทุนการศึกษาที่โรงเรียนจัดให้
 - ๒.๓ ดำเนินการเตรียมเงินทุนการศึกษา และจัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษาตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนด

คณะกรรมการงานทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

น.ส.พันทิพา หิงสุวรรณ	ประธานกรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ - ม.๖	กรรมการ
ครูที่ปรึกษา ม.๑ - ม.๖	กรรมการ
นางทัศนีย์ วงศ์เขียว	กรรมการ
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. ประธานประสานครูหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ร่วมพิจารณานักเรียน ตามเกณฑ์คุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา ตามที่หน่วยงานภายนอกกำหนด
๒. รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่น ตามที่หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษากำหนด และส่งเอกสารขอทุนการศึกษาตามกำหนด
๓. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบและนำนักเรียนไปรับเงินทุนการศึกษาตามที่หน่วยงานนัดวันเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นางวรรณีย์ บุญประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต